



สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS SOCIETY

ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบปรับอากาศ, พัฒนาระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบนโดหน้าไฟ
อาคาร ภปร และ อาคาร ส.ธ.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนทั่วไป งานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบปรับอากาศ, พัฒนาระบายอากาศ และพัดลมอัดอากาศบนโดหน้าไฟ อาคาร ภปร และ อาคาร ส.ธ.

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือ
สภากาชาดไทย
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้กระทำความผิดในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของสภากาชาดไทย
6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
7. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอให้บริการให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วันประกาศจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
เสนอให้บริการจ้างครั้งนี้
8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกับเอกสารประกาศเชิญชวน โดยต้องเป็นผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จำนวน 1
สัญญา ผลงานแล้วเสร็จในช่วง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นหลักฐานการเสนอราคา เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากคู่สัญญา และเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของสภากาชาดไทย หรือหน่วยงานเอกชนที่สภากาชาดไทย
เชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 3 อาคารจอตลอดหลังที่ 3 ชั้นที่ 15 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามเวลาที่กำหนดไว้ทาง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเสมือนว่าได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองเสนอคุณสมบัติ ของเทคนิค และของราคา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00
น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอตลอดหลังที่ 3 ชั้น 13

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก เพื่อนำเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องประชุม 1 อาคารจอตลอดหลังที่ 3 ชั้น 15

กำหนดให้ผู้เสนอราคานำเสนองานด้านเทคนิค ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
1 อาคารจอตลอดหลังที่ 3 ชั้น 15

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
จอตลอดหลังที่ 3 ชั้น 15



สภากาชาดไทย
THAI RED CROSS SOCIETY

กำหนดเปิดซองราคาและพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารจอดรถ
หลังที่ 3 ชั้น 15 หลังจากผู้เสนอราคาได้นำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งผ่านเกณฑ์การคัดเลือกด้านเทคนิคด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกด้วยเกณฑ์
ราคาเหมารวมต่ำสุด

การยื่นซองประกาศเชิญชวนทั่วไปของผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเองหรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็น
หนังสือ ห้ามยื่นซองประกาศเชิญชวนทางไปรษณีย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป ในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัด
จ้างระบบกายภาพ อาคารจอดรถหลังที่ 3 ชั้นที่ 13 ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-2256-5003 ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

Handwritten signature

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นันทนา/พิมพ์/ทาน
16/10/ /ตรวจ